

คณะกรรมการแม่น้ำโขงจัดประกวดภาพถ่ายระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง

กรุงเทพฯ, สปป.ลาว, 7 ก.ค. 2560 – วันนี้ คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) เปิดตัวโครงการประกวดภาพถ่ายระดับภูมิภาคในรายการ “ความหลากหลายของสายน้ำโขงผ่านสายตาคูณ” สำหรับช่างภาพมือสมัครเล่นทุกคนไม่จำกัดอายุ โดยต้องเป็นพลเมืองและผู้อยู่อาศัยประจำของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม

การประกวดในครั้งนี้มุ่งค้นหาภาพที่แสดงออกถึงการถ่ายทอดผ่านภาพอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำเสนอถึงความหลากหลายของแม่น้ำโขง ตั้งแต่ความงดงามของธรรมชาติไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำในด้านต่างๆ หรือแม้กระทั่งความท้าทายและแรงกดดันต่างๆ เพื่อสะท้อนถึงความจำเป็นของความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

“การประกวดในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ช่างภาพมือสมัครเล่นจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงได้แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติของแม่น้ำโขง ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากความต้องการใช้น้ำเพื่อประโยชน์ต่างๆ ที่แข่งขันกัน และแนวทางที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านั้น” Pham Tuan Phan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการแม่น้ำโขง กล่าว

การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแม่น้ำโขงแบบบูรณาการ (M-IWRMP) ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ซึ่งเอื้ออำนวยความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างทั้งในระดับประเทศและในระดับลุ่มน้ำ ผ่านการนำระเบียบปฏิบัติและเครื่องมือต่างๆ ของคณะกรรมการฯ สำหรับการเจรจาเรื่องการใช้ น้ำ การแบ่งปันข้อมูล และการเฝ้าติดตามดูกระแสการไหลของแม่น้ำ ไปใช้

เพื่อเข้าร่วมการประกวด ช่างภาพสมัครเล่นที่สนใจสามารถส่งภาพต้นฉบับในรูปแบบดิจิทัลไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาได้ที่ mrcphotocontest@mrcmekong.org ภายในวันที่ **24 กันยายน 2560** (วันแม่น้ำโลก) โดยแต่ละภาพต้องมีคำบรรยายภาพยาวไม่เกิน 100 คำ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นประกอบ อธิบายว่าภาพนั้นสื่อถึงสิ่งใด

ช่างภาพผู้ชนะการประกวด 12 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 100 ถึง 500 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมด้วยเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในพิธีมอบรางวัลที่จะจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว ต่อไปในปีนี้ ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดยังอาจได้รับการนำไปจัดแสดงและตีพิมพ์ในปฏิทินปี 2561 ของโครงการ IWRMP และในสื่อที่มีภาพประกอบอื่นๆ

รายละเอียดทั้งหมดของการประกวด สามารถดูได้ที่ www.mrcmekong.org/news-events/events/mrcphotocontest2017

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ฝ่ายสื่อสาร สำนักเลขานุการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง
อีเมล: mrcphotocontest@mrcmekong.org
โทร: +856 21 263 263